



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน  
โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านคลองได้ดำเนินการประกาศรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และได้ดำเนินการเปิดรับสมัครในระหว่าง วัน จันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวัน พุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ และบัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ วันเวลาและสถานที่สอบ  
ระดับชั้นประถมศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
๑.	๐๐๑	นางสาวสิริวรรณ จันทร์ลี	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านคลอง (ชั้น ๓)
๒.	๐๐๒	นางสาวจันทร์วรรณ คำอ่อนดี	

หลักสูตรและวิธีการสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะ ทักษะ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้เข้าร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

/เกณฑ์การตัดสิน....

### เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหา ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของคะแนนเต็ม ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

### การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

#### การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

การขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

### เงื่อนไขในการจ้าง และค่าตอบแทน

#### ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

เทศบาลตำบลบ้านคลอง จะจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้เรียงตามลำดับตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท

ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับคะแนนสูงไปหาต่ำโดยต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) เป็นเวลา ๑ เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานจะต้องออกจากการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



( นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง